

Chào Mừng Quý Vị đến với **Medicare**

6 điều quý vị cần biết...



1 MIỄN PHÍ.

Đối với đa số những người có Medicare thì họ sẽ không phải trả tiền phụ chi (copay) hoặc tiền khấu trừ (deductible) để được khám phòng ngừa.

2 DỄ TẬN DỤNG.

Chỉ cần gọi cho bác sĩ của quý vị khi ghi danh vào Medicare. Nếu quý vị không có bác sĩ, xin vào mạng medicare.gov để lấy danh sách các bác sĩ.

3 QUÝ VỊ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRONG 12 THÁNG ĐẦU HƯỞNG MEDICARE.

Sau năm đầu, việc đi khám phòng ngừa theo diện “Welcome to Medicare” không còn được Medicare đài thọ, nhưng quý vị vẫn có thể đến khám sức khỏe thường lệ hàng năm miễn phí.

4 TOÀN DIỆN.

Quý vị và bác sĩ sẽ duyệt qua bệnh sử của quý vị và của gia đình, suy định sức khỏe hiện nay ra sao và xem xét lại các thuốc theo toa đang dùng, và làm các thử nghiệm (test) và dò tìm (screening) để thành lập một đường cơ bản (baseline) cho việc chăm sóc sức khỏe bản thân.

5 GIÚP CHO QUÝ VỊ TỰ NHẬN TRÁCH NHIỆM VỀ SỨC KHỎE VÀ MEDICARE CỦA MÌNH NGAY TỪ ĐẦU

Sau khi khám phòng ngừa, bác sĩ sẽ cung cấp cho quý vị một kế hoạch hoặc bảng kiểm tra ghi ra các dò tìm khác miễn phí và các dịch vụ phòng ngừa khác mà quý vị nên lấy.

6 ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHIỀU DỊCH VỤ PHÒNG NGỪA HIỆN NAY MIỄN PHÍ CHO NHỮNG NGƯỜI HƯỞNG MEDICARE.

Theo Luật Cải Tổ Y Tế, Medicare hiện nay bao trả cho một số các dịch vụ dò tìm và phòng ngừa, như chụp quang tuyến vú và soi ruột già miễn phí cho quý vị.

Tôi phải đem theo những gì cho lần khám phòng ngừa theo diện “Welcome to Medicare”?

1 HỒ SƠ Y TẾ, BAO GỒM CÁC HỒ SƠ CHỨNG NGỪA

Mặc dù lần khám phòng ngừa hiện được bác sĩ của quý vị lãnh nhiệm, hãy thu thập càng nhiều tài liệu về sức khỏe của mình càng tốt để chắc chắn là không bỏ sót một điều gì.

2 LỊCH SỬ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH

Cố gắng tìm hiểu càng nhiều càng tốt về lịch sử sức khỏe gia đình của mình trước khi đến gặp bác sĩ trong cuộc hẹn. Thông tin này sẽ giúp quý vị và bác sĩ hiểu biết rõ hơn về những dò tìm nào quý vị nên làm và những điều cần phải chú ý sau này.

3 THUỐC THEO TOA

Đem theo một danh sách các thuốc theo toa và thuốc mua tự do ngoài quầy mà quý vị hiện đang dùng, bao lâu dùng chúng một lần, và tại sao.



CÓ PHẢI QUÝ VỊ MỚI ĐẾN VỚI MEDICARE?

Gọi số 1-800-633-4227 (1-800-MEDICARE) (TTY: 1-877-486-2048). Nếu quý vị cần được giúp đỡ bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, hãy nói "Agent" để nói chuyện với một đại diện dịch vụ khách hàng.